

## พจ.แปดริ้วสร้างครอบครัวต้นแบบปลูกผักกินเอง



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน นายสาธุช แก้วกุลปรีชา รอง ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ส่งเสริมให้ครัวเรือนในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขยายผลจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่มีความพร้อมในการปลูกพืชผักสวนครัว กระจายจ่าย สร้างมั่นคงด้านอาหาร ให้พ้อมี พอกิน โดยมี น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา (พจ.) นางสร้อยบุษ โพธิ์ชัยโย พอ.พนมสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชนพนมสารคาม และประชาชนที่ร่วมโครงการนำร่อง 30 ครัวเรือน เข้าร่วม ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูง ต.หนองขาว บ้านหนองทราย หมู่ 1 ต.หนองขาว อ.พนมสารคาม

น.ส.ฉัตรประอร เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563-2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ “ตำบลเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในระดับขั้นต้นจะต้องพัฒนากระดับครัวเรือน เพื่อการพ้อมี พอกิน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา จึงได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขยายผลจนถึงระดับหมู่บ้าน ตำบล โดยครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง จะได้รับแจกเมล็ดพันธุ์บวบ ซึ่งเป็นพืชใช้กินน้อย และต้นกล้าพืชผักสวนครัว ผักพื้นเมือง นำไปปลูกเพื่อบริโภคเองและผลิตเมล็ดพันธุ์ แบ่งปันขยายผลไปยังครัวเรือนอื่น ขยายผลภายในหมู่บ้าน และตำบล ซึ่งเป็นการกระจายจ่าย สร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้พ้อมี พอกิน สร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ปลอดภัย มีความปลอดภัยจากสารพิษ

“ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย และผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้ง การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชระยะสั้น ที่ใช้กินน้อยเข้ามาทดแทน จึงถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ช่วยลดรายจ่าย และสามารถสร้างเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ การจัดโครงการนี้ จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ประชาชนรักที่จะปลูกผักกินเอง รักสุขภาพ รับประทานผักที่ปลอดภัย รักที่จะพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือน ส่งเสริมให้มีการปลูกผักกินเองภายในครอบครัว หากเหลือจากการบริโภค สามารถมารวมกันขายพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ เมื่อทุกครัวเรือนในชุมชนมีความร่วมมือกัน ก็จะเป็นการสร้างหลักประกัน ทำให้มีสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน” น.ส.ฉัตรประอร กล่าว.